

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittiopom@uobkayhian.co.th

CHG – ลุ้นผ่าทางตัน กันหน้อย

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป...

จะว่าไป เหนือเมฆก็ไม่ค่อย จะชอบนักหรือสำหรับหุ้นที่จะ ขึ้นป้าย XD ใน สัปดาห์ใกล้ๆ ซึ่งหุ้น CHG จะขึ้นป้ายในวันที่ 26 สิงหาคมนี้ แต่ก็เห็นว่า แคร่ราคา 0.02 บาท เท่านั้น ก็เลย มองว่าไม่น่าจะสะเทือนผิวหนังเท่าไร แต่ 1 ช่องราคา เท่านั้นเอง... แต่ดูจากทรงแล้ว น่าสนใจเหมือนกัน แม้ว่ายังเป็นแนวโน้มขาลงใหญ่ๆ ก็ตาม และการขึ้นในก่อนหน้าก็ ถือว่าจะถือว่าขึ้นมาพอสมควรแล้วด้วย จะมาเล่นจะมาไล่เอาอะไรในตอนนี่... แต่ก็อย่างว่านั่นแหละครับ ทางลงหรือกรอบขาลง ที่ลงมานานแล้ว อาจถึงเวลาอะไรดีๆ ได้เหมือนกันนั่นแหละครับ รูปแบบราคา คำสัญญาแนวโน้ม รอบนี้อาจจะหวัง อะไรดีๆ ได้เหมือนกันนะ... สำหรับเรื่องของตลาด เราค่อยมาว่ากันเป็นระยะๆ ดีกว่านะครับ หรือ ถ้าจะยัง อยากติดตามกันอย่างต่อเนื่อง สัปดาห์หน้าครับระบบการ Live เรียกร้อยทุกอย่างแล้วครับ เราไปเจอกัน ในเรื่องของมุมมองตลาดได้ครับ... แต่ก็ต้องขอภัยสำหรับแฟนเพจ หุ้น บาดตาเซียน โดยเหนือเมฆ ด้วยนะ เพราะเหนือเมฆจะต้องไป Live ที่เพจของ TH UTRADE นะครับ ซึ่งจะพยายามให้มีทุกวัน (ทำใช้หนี้เก่าด้วย) โดยเวลา คงจะประมาณ 15.45-16.00 น. นะครับ... แล้วก็ตามที่กล่าวเกริ่นๆ ไว้ก่อนหน้านี้ เลยนะครับ เราจะมาดูหุ้นไป วิเคราะห์ทีไปว่า ดูยังไง ใช้เครื่องมืออะไร แล้วจะต้องเล่นแบบไหนได้บ้าง เพื่อทำที่ไม่รู้ หรือยังไม่เคยเล่นด้วยเทคนิค จะเริ่มๆ ูรับบ้าง แล้วเอาไปศึกษาต่อ หรือ ต่อยอดกันต่อไป ส่วนท่านที่รู้เรื่อง และเก่งอยู่แล้ว ก็แค่ดูเอาข่าว ก็ได้นะครับ ถือว่าแลกเปลี่ยนกันได้ เพราะเหนือเมฆจะพูดให้ง่ายๆ ก่อนเลย

ดูตามเกม...

ราคามาขนาดนี้แล้วนั้น การจะเข้าไปเก็งกำไร เข้าไปร่วมวงแจ่มอะไรมากขึ้น ก็ต้องมีทางหนีทีไล่ไว้ด้วย แล้วก็วางแผน แล้วทำตามแผนอย่างเคร่งครัด ไม่ใช่ ก็ต้องไม่ใช่ อย่าย้อเซียวล่ะ

แนวรับ

: ... 2.44-2.40 หรือ ยืน 2.46 ได้มั่นคง ก็ยังตามได้

เป้าหมาย

: ... 2.7+/- และ หวังได้ถึง 2.80-2.86 แล้วดูอีกที

Price Chart...(CHG)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น CHG... ก่อนอื่น ว่ากันที่ทางหนีทีก่อนเลย หลักๆ แล้วนั้น ถ้าจะมีการพลิกลงมาต่ำกว่า 2.30 ก่อนเหนือเมฆว่า มันก็ไม่ใช่ฟอร์มของราคาจะรีบขึ้นแล้วล่ะนะ ดีไม่ดี อาจจะถูกรอบเอาดื้อๆ ดังนั้น ต่ำกว่า 2.30 ก่อนเราไม่เอาไว้... แต่ถ้าเกิด ขึ้นไปยืนระดับ 2.46 ได้ก่อนแนวโน้มทางขึ้นน่าจะมาดี แล้วก็มองไว้ที่ระดับ 2.7+/- กันก่อน ซึ่งนั่นแหละ ที่เหนือเมฆว่า ทางต้น เพราะเป็นแนวต้านของแนวโน้มขาลงใหญ่ๆ ที่ผ่านมา... ถ้าผ่านได้เป้าหมายต่อไป ก็จะอยู่ที่ระดับ 2.80-2.86 ... แล้วถ้าจะว่ากันไปแล้ว การตั้งจากระดับของเส้น 3 เส้นเมื่อไม่นานมานี้ โอกาสที่จะผ่าน 2.7+/- แล้ววิ่งไปหา 2.80-2.86 ในรวดเดียววันนั้น ก็เป็นไปได้นะครับ